

Số 44 -BC/ĐU

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khoá XII, ngày 30/10/2016 gắn với việc triển khai, tổ chức thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị và việc triển khai, quán triệt Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương.

I- Khái quát đặc điểm, tình hình

Sở Tài nguyên và Môi trường được thành lập theo Quyết định số 63/QĐ-UB ngày 01/10/2003 của UBND tỉnh Lai Châu (cũ) và được kiện toàn bộ máy tổ chức của Sở theo Quyết định số 690/QĐ-UBND ngày 20/5/2016 của UBND tỉnh Điện Biên về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên, theo đó Sở Tài nguyên và Môi trường đã sáp nhập, kiện toàn Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp tỉnh và 03 Tổ chức phát triển quỹ đất cấp huyện thành Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường⁽¹⁾; sáp nhập, kiện toàn Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh và 03 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện thành Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường⁽²⁾. Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, bao gồm 07 lĩnh vực: Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Sở. Số biên chế của cơ quan, đơn vị tại thời điểm báo cáo là: 154 biên chế (44 biên chế công chức, 110 biên chế sự nghiệp) và 03 lao động hợp đồng.

Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường được thành lập theo quyết định số 2010/QĐ-ĐU ngày 16/12/2008 của Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh; hiện tại Đảng bộ Sở có 06 Chi bộ trực thuộc, bao gồm:

- Chi bộ Văn phòng Sở;
- Chi bộ Chi cục Quản lý đất đai;
- Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường;
- Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất;

(1) Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Điện Biên Phủ; Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Điện Biên; Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Mường Lay.

(2) Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Điện Biên Phủ; Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Điện Biên; Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Mường Lay.

- Chi bộ Văn phòng Đăng ký đất đai và Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường;

- Chi bộ Chi cục Bảo vệ môi trường và Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường.

Tổng số đảng viên hiện có của Đảng bộ là 54 đảng viên (trong đó đảng viên chính thức là 50 đồng chí; đảng viên dự bị là 04 đồng chí, đảng viên là nữ 23 đồng chí, đảng viên là người dân tộc thiểu số là 06 đồng chí). Trình độ chuyên môn đảng viên: Trên đại học 02 đồng chí (chiếm 3,7%); đại học 44 đồng chí (chiếm 81,5%); cao đẳng 04 đồng chí (chiếm 7,4%); trung cấp 04 đồng chí (chiếm 7,4%); Trình độ lý luận chính trị của đảng viên: Cao cấp: 09 đồng chí (chiếm 16,7%); trung cấp 19 đồng chí (chiếm 35%); sơ cấp 37 đồng chí (chiếm 33,3%).

II- Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Quy định 101, 55 và quán triệt triển khai Quy định số 08.

- Việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Quy định 101, 55 và quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Quy định 101, 55 và quán triệt triển khai Quy định số 08 cho cán bộ đảng viên.

Trên cơ sở Nghị quyết Trung ương 4, Kế hoạch số 19-KH/ĐU ngày 12/12/2016 của Đảng ủy Dân Chính Đảng tỉnh về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/06/2012 của Ban Bí thư; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị và Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương và các văn bản chỉ đạo của các cấp; Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng kế hoạch học tập, tiến hành phổ biến, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/06/2012 của Ban Bí thư; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị và Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương đến 100% cán bộ, đảng viên, CCVC và người lao động trong toàn Sở. Công tác triển khai quán triệt được các cấp ủy Đảng, chính quyền, lãnh đạo Sở tổ chức chu đáo, chất lượng, bảo đảm yêu cầu kế hoạch đề ra; tinh thần học tập trong nội bộ Đảng, đoàn viên, cán bộ công chức, viên chức và người lao động tích cực.

Cùng với việc học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) Đảng ủy Sở, các chi bộ trực thuộc đã triển khai Nghị quyết tại các buổi sinh hoạt của chi bộ nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị và giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

- Việc ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết, Quy định.

Đề học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII, ngày 30/10/2016 gắn với việc triển khai, tổ chức thực hiện Quy định số 101-

QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị và việc triển khai, quán triệt Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương; Đảng uỷ, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành các văn bản sau:

+ Kế hoạch số 01-KH/ĐU ngày 6/01/2017 của Đảng uỷ về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII);

+ Kế hoạch số 08-KH/ĐU ngày 16/11/2017 của Đảng uỷ Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra giám sát tổ chức đảng và đảng viên của Ban chấp hành Đảng uỷ Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2017; trong đó có nội dung giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII về tăng cường xây dựng chính đồn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện nhận thức đúng về tính chất phức tạp, nguy hại và nhận diện rõ “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ Đảng; những biểu hiện cụ thể, mức độ của “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

+ Quyết định số 107/QĐ-STNMT ngày 26/4/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tăng cường xây dựng chính đồn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

III- Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Quy định 101, 55, 08

1. Kết quả thực hiện các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4, quy định 101, 55, 08

- Tự nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong cán bộ đảng viên.

Căn cứ 27 biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); kết quả thực hiện các Quy định 101, 55, 08 của cán bộ, đảng viên; qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác hàng năm; kết quả đánh giá xếp loại của các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở cho thấy cơ bản cán bộ, công chức, viên chức trong Sở tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác; có phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, luôn tin tưởng và thực hiện theo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; góp phần xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chế độ sở hữu toàn dân về đất đai; nói, viết, làm theo đúng quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tin tưởng vào vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng; không móc nối, cấu kết với các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị để truyền bá tư tưởng, quan điểm đối lập; không vận động, tổ chức, tập hợp lực lượng để chống phá Đảng và Nhà nước; không đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà

nước; không thông tin phiến diện, một chiều về tình hình quốc tế, gây bất lợi trong quan hệ giữa Việt Nam với các nước; không có tư tưởng dân tộc hẹp hòi, tôn giáo cực đoan. Không lợi dụng vấn đề "dân chủ", "nhân quyền", dân tộc, tôn giáo để gây chia rẽ nội bộ, gây chia rẽ giữa các dân tộc, giữa các tôn giáo, giữa dân tộc và tôn giáo, giữa các dân tộc, tôn giáo với Đảng và Nhà nước. Qua quá trình theo dõi, đôn đốc thực hiện quy định 101, 55, 08 và đối chiếu với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" nhận thấy cơ bản cán bộ, đảng viên, CCVC không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" theo tinh thần của Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016.

- Việc rà soát, xử lý, miễn nhiệm thay thế cho từ chức những trường hợp suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá":

+ Công chức, viên chức được tuyển dụng đảm bảo về điều kiện tiêu chuẩn theo vị trí việc làm; việc tuyển dụng công chức, viên chức được thực hiện theo đúng trình tự thủ tục của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Từ tháng 11/2016 đến nay Sở đã thực hiện tuyển dụng tuyển dụng 03 công chức, 08 viên chức.

Công tác quy hoạch, bổ nhiệm điều động được thực hiện đảm bảo về tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc quy trình theo quy định và được rà soát điều chỉnh bổ sung hàng năm; Đã thực hiện làm quy trình đề bổ nhiệm 01 Phó Giám đốc sở; 03 trưởng phòng Sở và tương đương; 08 trưởng, phó phòng trực thuộc đơn vị.

+ Đến thời điểm hiện tại, Đảng bộ chưa phát hiện cán bộ lãnh đạo quản lý, người đứng đầu kém phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp. Không bố trí người nhà, người thân của cán bộ lãnh đạo chủ chốt vào các vị trí nhạy cảm, không để người nhà người thân làm các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực ngành quản lý.

- Trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết, Quy định: Đồng chí Bí thư, Giám đốc Sở đã kịp thời cùng với các đồng chí trong Đảng ủy, tập thể lãnh đạo sở xây dựng kế hoạch tổ chức học tập quán triệt và tuyên truyền đến toàn thể đảng viên, công chức viên chức và người lao động trong Đảng bộ. Đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết, Quy định gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị toàn ngành.

- Tính nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu trong việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết, Quy định.

Để nâng cao vai trò, trách nhiệm nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, Đảng ủy đã phân công các đồng chí trong Ban Chấp hành phụ trách các chi bộ trực thuộc, theo dõi nắm tình hình và chỉ đạo giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và quần chúng, uốn nắn, chấn chỉnh kịp thời những biểu hiện lệch lạc, sai trái của cán bộ, đảng viên.

Qua thực hiện các nội dung của Nghị quyết, Quy định từng cán bộ chủ chốt thuộc Đảng bộ Sở đã chủ động, gương mẫu trong việc thực hiện các nội dung trong Nghị quyết Trung ương 4, Quy định 101, Quy định 55 và Quy định 08. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, mô hình “một cửa”, “một cửa liên thông” được thực hiện đã giảm bớt phiền hà, sách nhiễu cho nhân dân; công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình về phẩm chất cá nhân, trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được thực hiện nghiêm túc. Việc quan tâm tới đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được chú trọng, hiệu quả và chất lượng công việc ở cơ quan đơn vị ngày càng tăng lên đáng kể. Chất lượng sinh hoạt của các chi bộ ngày càng được nâng lên.

2. Việc thực hiện các nhiệm vụ giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4, Quy định 101, 55, 08

2.1. Về Công tác chính trị, tư tưởng, ý thức tự phê bình và phê bình của các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên

- Việc thực hiện từng nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết Trung ương 4 gắn với các nội dung trong Kế hoạch số 04-KH/TW, ngày 16/11/2016 của Bộ Chính trị và các nội dung nêu gương trong các quy định 101,55,08 được Đảng ủy Sở, Lãnh đạo Sở quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện một cách thường xuyên, nghiêm túc, vì vậy, bước đầu cơ bản đã tổ chức thực hiện đạt được kết quả đáng kể:

Hầu hết các chi bộ, đảng viên đã nghiêm túc thực hiện Chương trình hành động Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng ủy cấp trên và kế hoạch Đảng ủy Sở. Cấp ủy chi bộ, cấp trưởng phòng, đơn vị đã thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, công tác rèn luyện tu dưỡng phẩm chất đạo đức, chính trị của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở phòng, đơn vị mình; xử lý kịp thời, nghiêm minh những trường hợp vi phạm.

Bí thư chi bộ, thủ trưởng cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo để nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Triển khai có hiệu quả các văn bản, hướng dẫn của cấp trên về nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu cho phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị.

Đảng bộ, Chi bộ đã thực hiện nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4, quy định 101, 55, 08 gắn với kiểm điểm, đánh giá, phân loại công chức, viên chức hàng năm; đề cao tính gương mẫu, tự giác kiểm điểm, trách nhiệm nêu gương của cấp trên, người đứng đầu. Căn cứ văn bản hướng dẫn của Đảng ủy, thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở đã quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung và phương pháp kiểm điểm; thực hiện nghiêm túc quy trình, nội dung kiểm điểm. Trong kiểm điểm Đảng ủy, Chi ủy đã tập trung làm rõ những hạn chế, yếu kém, liên hệ với những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" mà Trung ương

đã chỉ ra trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện các Quy định 101, 55, 08; chỉ rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp và thời gian khắc phục.

- Giáo dục, rèn luyện phong cách làm việc khoa học, cụ thể, sâu sát cơ sở cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý; khắc phục tình trạng quan liêu xa dân, vô cảm trước những khó khăn bức xúc của dân: Đảng uỷ đã chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của đảng viên, công chức, viên chức và người lao động để có chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả. Tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức, trách nhiệm công vụ, rèn luyện phong cách làm việc khoa học, cụ thể, sâu sát cơ sở cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân.

- Không để xảy ra tình trạng tổ chức "liên hoan", "gặp mặt" khi hội họp, được đề bạt, thăng chức công tác và việc tổ chức cưới hỏi, ma chay, giỗ tết... xa hoa, lãng phí, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc, gây phản cảm trong dư luận xã hội.

- Việc quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo chí, xuất bản, Internet, mạng xã hội; định hướng, cung cấp thông tin thường xuyên hoặc đột xuất cho báo chí, tuyên truyền được Đảng uỷ, lãnh đạo Sở chỉ đạo thực hiện tốt không để xảy ra các trường hợp vi phạm. Hiện tại Sở duy trì hoạt động Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường và Bản tin tài nguyên và môi trường để cung cấp các văn bản chỉ đạo điều hành và các hoạt động của ngành về lĩnh vực quản lý tài nguyên môi trường trên địa bàn toàn tỉnh; tiếp nhận, xử lý các thông tin, phản ánh của cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

2.2. Về cơ chế, chính sách

- Kết quả thực hiện từng nhiệm vụ giải pháp theo Nghị quyết Trung ương 4 gắn với các nội dung trong Kế hoạch số 04-KH/TW, ngày 16/11/2016 của Bộ Chính trị và các nội dung nêu gương trong các quy định 101, 55, 08: Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng chính đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ tại Quyết định số 107/QĐ-STNMT ngày 26/4/2017. Qua thực hiện chương trình, Sở đã thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên và môi trường gắn với phát triển kinh tế, xã hội.

- Đảng uỷ Sở đã chỉ đạo rà soát, hoàn thiện và thực hiện nghiêm cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực thi quyền lực của các đồng chí lãnh đạo thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc sở. Năm 2017, Đảng uỷ Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 08-KH/ĐU ngày 16/11/2017 kiểm tra giám sát tổ chức đảng và đảng viên của Ban chấp hành Đảng uỷ Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2017.

Thực hiện rà soát, hoàn thiện các quy định, văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, điều hành bảo đảm công khai, minh bạch, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, "lợi ích nhóm", "trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài

sản công, đất đai, tài nguyên, khoáng sản. Từ năm 2016 đến nay đã tham mưu cho Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; UBND tỉnh 02 quyết định trong quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường (Quyết định số 27/2018/QĐ- UBND ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh Điện Biên quy chế phối hợp quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Quyết định số 08/2017/QĐ- UBND ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh Điện Biên quy chế phối hợp quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên).

Thực hiện sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cải cách chế độ công vụ, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đã xây dựng và phê duyệt Đề án tinh giản biên chế năm 2015 và Đề án điều chỉnh tinh giản biên chế giai đoạn 2018-2021 của Sở (Đề án số 826./ĐA-STNMT ngày 10/10/2018); Đề án cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức của Sở Tài nguyên và Môi trường (Đề án số 383/ĐA-STNMT ngày 30/5/2017). Từ năm 2015 đến nay đã thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ, cho 01 công chức và 09 viên chức. Đảng ủy Sở Tài nguyên và môi trường đã thực hiện việc kiện toàn tổ bảo vệ chính trị nội bộ nhằm bảo đảm sự trong sạch về chính trị trong nội bộ trong cơ quan đơn vị (Quyết định số 46/QĐ-ĐU ngày 23/11/2017 kiện toàn Tổ bảo vệ chính trị nội bộ Sở Tài nguyên và Môi trường). Song song với công tác tinh giản biên chế, Sở đã chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ hàng năm; qua đó, từ năm 2016 đến nay, Sở đã cử 170 lượt người đào tạo bồi dưỡng về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ⁽³⁾.

- Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử đối với các dự án thất thoát, lãng phí, những vụ việc tham nhũng, tội phạm về kinh tế, tội phạm về chức vụ nghiêm trọng, phức tạp. Việc xử lý đối với tập thể, cá nhân ban hành văn bản không đúng, không phù hợp hoặc thực hiện không nghiêm túc các nội dung của Nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy, của Đảng và quy định của Pháp luật.

Công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường được tăng cường (đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 282/KH-UBND ngày 10/02/2017 của UBND tỉnh Điện Biên về việc tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên ngoài ra hàng năm đều xây dựng kế hoạch thanh tra kiểm tra trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường). Từ năm 2016 đến nay đã tiến hành 02 cuộc thanh tra về lĩnh vực đất đai đối với 10 tổ chức (doanh nghiệp) và 15 cơ quan quản lý nhà nước ở cấp huyện, xã (05 đơn vị cấp huyện và 10 đơn vị cấp xã); thực hiện kiểm tra 08 cuộc về công tác quản lý tài nguyên và môi trường đối với 51 tổ chức doanh nghiệp và 02 cơ quan quản lý nhà nước cấp huyện. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện và chỉ ra được những yếu kém, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước và những sai phạm, khuyết điểm trong việc

³ Cụ thể: Quản lý nhà nước Chuyên viên: 15 người; CVC 8 người; Trung cấp LLCT 15 người; Cao cấp LLCT 5 người; Lãnh đạo cấp Sở 02 người; Lãnh đạo cấp phòng 12 người; Thạc sĩ 15 người; Đại học 16 người; Chức danh nghề nghiệp viên chức hạng III 80 lượt người; Chức danh nghề nghiệp viên chức hạng II 10 người.

thực thi pháp luật của các tổ chức khi tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình. Đồng thời góp phần vào việc khắc phục những tồn tại, yếu kém, thất thoát, lãng phí về tài nguyên và môi trường, giảm thiểu ô nhiễm môi trường do các tổ chức gây ra. Qua đó nhằm ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý hoặc kiến nghị xử lý kịp thời các sai phạm trong công tác quản lý nhà nước; đồng thời tạo áp lực cần thiết để các tổ chức, đơn vị tuân thủ đúng quy định của pháp luật.⁽⁴⁾

Việc ban hành văn bản quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường luôn được quan tâm, chú trọng đảm bảo theo quy định đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, không để xảy ra vi phạm về ban hành văn bản không đúng, không phù hợp. Đảng ủy, Ban giám đốc Sở thường xuyên quán triệt chỉ đạo tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong sở thực hiện nghiêm chỉnh các nội dung Nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy, của Đảng và quy định của Pháp luật.

2.3. Về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

Kết quả thực hiện từng nhiệm vụ giải pháp: Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp theo Nghị quyết Trung ương 4 gắn với các nội dung trong Kế hoạch số 04-KH/TW, ngày 16/11/2016 của Bộ Chính trị và các nội dung nêu gương trong các quy định 101, 55, 08 trong lĩnh vực Tài nguyên và môi trường, trong đó trọng tâm tập trung vào nhiệm vụ quản lý đất đai, môi trường, quản lý khoáng sản; tháo gỡ các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng triển khai các dự án; các giải pháp để hạn chế tình trạng khai thác cát trái phép...

- Hàng năm đều xây dựng kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trên cơ sở Chương trình hành động toàn khóa của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường, của Đảng ủy Dân Chính Đảng tỉnh, kế hoạch của UBND tỉnh; xác định rõ các nhiệm vụ, phân công trách nhiệm cá nhân, đơn vị thực hiện, cụ thể:

+ Kế hoạch số 08-KHĐU ngày 16/01/2017 về việc Kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên của Ban Chấp hành Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2017; Kế hoạch số 09/KH-UBKT ngày 16/01/2017 Kế hoạch kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2017. Đơn vị được kiểm tra: Chi Bộ Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường.

⁴ Kết quả thanh tra, kiểm tra:

Đối với các tổ chức: Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã ra quyết định xử phạt đối với 03 tổ chức có hành vi vi phạm về lĩnh vực đất đai với tổng số tiền xử phạt là 47.500.000đ và 01 tổ chức có hành vi vi phạm về lĩnh vực môi trường với số tiền xử phạt là 370 triệu đồng.

Đối với cơ quan quản lý nhà nước cấp huyện, cấp xã: Qua công tác thanh tra, kiểm tra nhìn chung đã phát hiện được một số tồn tại ở đơn vị cấp huyện như: việc lập, điều chỉnh và quản lý, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện còn chậm, chưa kịp thời, chưa đúng trình tự, thủ tục theo quy định; việc giao đất, cho thuê đất còn thiếu thủ tục như biên bản bàn giao đất ngoài thực địa; việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất lâm nghiệp sang đất ở và đất sản xuất kinh doanh không có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm được UBND tỉnh phê duyệt; việc đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận QSDĐ còn thiếu văn bản niêm yết công khai theo quy định; đối với đơn vị cấp xã đã phát hiện một số tồn tại như: việc kiểm tra, giám sát người sử dụng đất để phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm còn chưa cương quyết; hợp đồng giao khoán công ích chưa đúng quy định pháp luật; chưa thực hiện niêm yết công khai đối với các thửa đất cấp GCNQSDĐ lần đầu theo quy định của pháp luật.

+ Kế hoạch số 06-KH/ĐU ngày 9/02/2018 của Ban chấp hành Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch số 35-KH/UBKT ngày 10/10/2018 về việc Giám sát Trung tâm phát triển quỹ đất của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy năm 2018.

Nội dung các cuộc kiểm tra, giám sát: Kiểm tra các tổ chức, đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Giám sát theo Điều 32. Điều lệ Đảng; Giám sát việc thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc nêu cao tinh thần trách nhiệm chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khoán XII “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đả lụy sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”.

- Xử lý các cá nhân vi phạm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nói chung và vi phạm Nghị quyết Trung ương 4, Quy định 101, 55, 08 của Tỉnh trong năm 2018 là 02 trường hợp (01 trường hợp kỷ luật khai trừ khỏi Đảng; 01 trường hợp kỷ luật đảng bằng hình thức khiển trách)

- Kế hoạch và biện pháp khắc phục sau kết luận, thông báo của các cơ quan có thẩm quyền: Từ năm 2016 đến thời điểm báo cáo, Sở đã được kiểm toán nhà nước 02 lượt; Sau khi có kết quả kiểm toán; Sở đã kịp thời xây dựng kế hoạch khắc phục các tồn tại hạn chế đã được kiểm toán nhà nước chỉ ra.

(1) Kiểm toán nhà nước khu vực VII; đã tiến hành kiểm toán các khoản thu, chi ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm 2017 tại Sở Tài nguyên và Môi trường theo Báo cáo kết luận ngày 24/10/2018 của Kiểm toán nhà nước khu vực VII: Sau khi có kết luận, kiến nghị của kiểm toán đối với Sở không có dấu hiệu sai phạm nào.

(2) Kết luận kiểm toán chuyên đề việc quản lý, sử dụng đất trong và sau quá trình cổ phần hóa Doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2017 trên địa bàn tỉnh Điện Biên (thời gian kiểm toán từ tháng 12/2018).

Sau khi có kết luận của Kiểm toán và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1301/UBND-KT ngày 10/5/2019; Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng Kế hoạch số 463/KH-STNMT ngày 20/5/2019 về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao của UBND tỉnh Điện Biên, theo đó đã giao cho các phòng ban, đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát thực hiện đầy, đủ nghiêm túc các kết luận, kiến nghị của kiểm toán Nhà nước thuộc lĩnh vực Sở quản lý đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả theo nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh. Kết quả khắc phục cụ thể:

- Đối với nội dung “Thu hồi diện tích đất 3.391,0 m² đất của Công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ thủy lợi Điện Biên”: Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Văn bản số 509/STNMT-QLĐĐ ngày 03/6/2019 về việc yêu cầu Công ty TNHH quản lý thủy nông Điện Biên và Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên hoàn thiện hồ sơ thuê đất theo quy định.

- Đối với nội dung “Rà soát kiểm tra giao đất đối với diện tích đất 620m² sử dụng sai mục đích nằm trong khu vực Cảng hàng không Điện Biên”: Sở Tài

nguyên và Môi trường đã phối hợp với một số đơn vị có liên quan rà soát, kiểm tra. Kết quả Cảnh hàng không Điện Biên đã chấm dứt hợp đồng cho thuê đất và đưa diện tích này sử dụng đúng mục đích

- Đối với nội dung “ Hướng dẫn các doanh nghiệp Cổ phần hóa hoàn thiện thủ tục ký hợp đồng thuê đất đối với 16 lô đất, tổng diện tích là 363.447,0 m² đất các doanh nghiệp cổ phần hóa đang sử dụng, đã có quyết định cho thuê nhưng chưa có hợp đồng thuê đất”: Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông báo số 462/STNMT-QLĐĐ ngày 20/5/2019 về việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đất đai theo quy định, theo đó đã yêu cầu đối với các đơn vị, tổ chức đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh Điện Biên cho phép thuê đất mà chưa thực hiện ký Hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường, chưa thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện hồ sơ trước ngày 31/7/2019.

- Đối với nội dung: “Xem xét gia hạn đất đối với đất các doanh nghiệp cổ phần hóa đang sử dụng, đã hết thời hạn giao, cho thuê”: Sau khi xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Văn bản số 543/STNMT-QLĐĐ ngày 11/6/2019 về xin ý kiến thống nhất đối với hồ sơ gia hạn của Công ty cổ phần thương nghiệp Tuần Giáo tại địa bàn huyện Tuần Giáo và huyện Mường Ảng.

2.4. Về phát huy vai trò của nhân dân và mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội

Đảng ủy, Chính quyền, Ban lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường luôn phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội phát huy vai trò giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Quy định số 101, 55, 08 của cán bộ đảng viên và công tác cán bộ. Triển khai, phổ biến thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 3/10/2017, của Ban Bí thư Trung ương Đảng, về “Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018, của Ban Bí thư Trung ương Đảng, về “Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”.

Năm 2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên đã thực hiện giám sát việc thực hiện pháp luật về công khai kết luận thanh tra tại Sở Tài nguyên và Môi trường (Kế hoạch 143/KH-MTTQ-BTT ngày 19/7/2018). Thực hiện kết luận của đoàn giám sát, Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thiện hồ sơ và Trình UBND tỉnh ban hành Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý đất đai, việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai tại 05 đơn vị cấp huyện và 10 đơn vị cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên tại Tờ trình số 483/TTr-STNMT ngày 24/5/2019.

Thường xuyên tổ chức thực hiện đúng quy định về công khai sản phẩm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch các lĩnh vực khoáng sản, tài nguyên nước và môi trường. Hàng năm sở ban hành kế hoạch triển khai kê khai tài sản thu nhập cá nhân; thực hiện nghiêm túc việc rà soát, công khai bản kê khai của từng cá nhân theo quy định. Qua đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm.

3. Những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện Nghị quyết, Quy định

Các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ hoạt động kiêm nhiệm nghiệp vụ về công tác Đảng có phần hạn chế nên phần nào ảnh hưởng đến công tác Đảng.

Trong công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai tại một số chi bộ, đơn vị thời gian đầu còn chậm, thiếu chủ động; còn một số đơn vị lúng túng trong tổ chức thực hiện, đặc biệt là trong sinh hoạt chuyên đề chưa phong phú, sinh động.

4. Những bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và các Quy định

Cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, quán triệt cho cán bộ, đảng viên; tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, giáo dục phẩm chất đạo đức, lối sống, kiên quyết chống các hành vi quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, thiếu trách nhiệm, những nhiều nhân dân trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp; chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Sở khi xây dựng Chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm phải bổ sung nội dung kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, đồng thời kịp thời biểu dương, khen thưởng cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Quy định 101, 55, 08.

IV. Đánh giá chung

1. Ưu điểm, nguyên nhân

Qua quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, các Quy định 101, 55, 08 và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Sở đã rút ra một số kinh nghiệm bước đầu trong cách làm, phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Sở đều nêu cao tính gương mẫu, đi đầu để đảng viên và quần chúng học tập, noi theo trên hầu hết các mặt, các lĩnh vực như: Ý thức chấp hành các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ; thái độ phục vụ nhân dân; có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh; tinh thần đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy sau phê bình được quan tâm, do đó, cán bộ, đảng viên được phê bình đã có chuyển biến tích cực. Trong mỗi

quan hệ với nhân dân, cán bộ, đảng viên trong Sở luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân; lắng nghe ý kiến góp ý của nhân dân; tiếp xúc, làm việc với nhân dân với thái độ khách quan, công tâm; kiên quyết đấu tranh với biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân; tích cực tham gia và vận động người thân trong gia đình tham gia các hoạt động ở khu dân cư, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú. Hàng năm, 100% đảng viên đều được cấp ủy nơi cư trú nhận xét, đánh giá tốt.

Thực hiện trách nhiệm trong công tác, cán bộ, đảng viên trong Sở nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt thường xuyên nêu gương về tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tích cực học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị; chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Hàng năm, có trên 98% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó trên 14% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

2.2. Hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết, Quy định cũng còn những hạn chế, đó là:

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của một số chi bộ và người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực thuộc đôi lúc chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm, chưa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc để xử lý kịp thời những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện.

Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên có lúc, có nơi còn hạn chế; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, nhất là trong sinh hoạt Đảng có mặt chưa được phát huy; một số cán bộ, đảng viên việc tự giác gương mẫu chưa được rõ nét, chưa thường xuyên liên tục, chất lượng, hiệu quả một số công việc đôi lúc còn chậm; việc cam kết thực hiện các nội dung của Nghị quyết và Quy định còn mang tính chung chung, chưa được cụ thể hóa, gây khó khăn trong công tác đánh giá kết quả rèn luyện của cán bộ, đảng viên; việc nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong thực hiện Nghị quyết, Quy định gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa được tiến hành thường xuyên; công tác khen thưởng, biểu dương cán bộ, đảng viên gương mẫu có lúc chưa kịp thời./.

Nơi nhận:

- Đoàn kiểm tra số 1156 của Ban Bí thư;
- Tỉnh ủy Điện Biên;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Lưu ĐU.

**T/M ĐẢNG ỦY
PHÓ BÍ THƯ**



Ngôn Ngọc Khuê